

การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ครั้งที่ 10 (10th AMME) และการประชุมประเทศภาคีต่อ
ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 5 (COP-5) จัดขึ้น
ในระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2552 ณ ประเทศสิงคโปร์ และการเตรียมการรับสถานการณ์ของ
ประเทศไทย ในปี 2553

นายภิมุข ทิมะโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะ เข้าประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ครั้งที่ 10 (10th AMME) และการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนตามข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 5 (The Fifth Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: COP-5) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2552 ณ ประเทศสิงคโปร์ ผลการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนสรุปได้ดังนี้

1. ศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางแห่งอาเซียน (ASMC) ได้คาดการณ์ถึงอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญระดับปานกลาง (Moderate El Niño) ในช่วงปลายปี 2552 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2553 ซึ่งอาจส่งผลให้อากาศแห้งแล้งและเกิดการเพิ่มสูงขึ้นของกิจกรรมการเผาในที่โล่งและปัญหาหมอกควันในอนุภูมิภาคแม่โขงที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในภาคเหนือของประเทศไทย

2. กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำโครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคแม่โขง ในการจัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่เข้าไปตรวจวัดคุณภาพอากาศในประเทศพม่า และลาว ในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนธันวาคม 2552 ถึงเมษายน 2553 เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพอากาศในการรายงานสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ จะเริ่มจัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ไปยังประเทศพม่าเป็นประเทศแรกในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2552

3. กรมควบคุมมลพิษได้เสนอความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามการเผาในที่โล่ง การจัดการไฟป่าและเศษวัสดุในภาคการเกษตร โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สำหรับเจ้าหน้าที่ในสายงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จะเป็นเวทีให้ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูล พร้อมทั้งการศึกษารูปแบบการดำเนินการในประเทศไทย และหารือประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาหารือกัน โดยอาศัยกลไกความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการภายในประเทศได้และที่ประชุมได้อนุมัติเงินจากกองทุนอาเซียนเพื่อการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Transboundary Haze

Pollution Control Fund) จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552 นี้

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 255 นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้แถลงข่าวการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาในที่โล่ง ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ปี 2553 ในช่วงหน้าแล้งนี้อาจเกิดการเพิ่มสูงขึ้นของการเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควันในอนุภูมิภาคแม่โขง ให้ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์หมอกควัน โดยจะมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 8 จังหวัด ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และในวันเดียวกัน ได้มีการประชุมเพื่อร่างข้อตกลงในการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตามภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนการกำหนดตัวชี้วัดร่วมกันเพื่อให้สามารถดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ “งดเผา บรรเทาโลกร้อน” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการงดเผาขยะมูลฝอยชุมชน งดเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้ในครัวเรือน งดเผาป่า และงดเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่เกษตร รวมถึงร่วมกันติดตาม เผาระวัง และมีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน และดับไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่





